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ยุทธศาสตรขาวไทยไรทศิทาง นกัการเมืองตนเหตุหายนะตะเพดิพนวงจร 

รัฐควรใหงบประมาณอุดหนุนชาวนาอยางเปนระบบ แทนการบิดเบือนกลไกการตลาด โดยการทําใหราคา

ขาวสูงกวาที่ควรจะเปน เชน การรับจํานําขาวในป 2547 รัฐบาลกําหนดราคารับจํานําสูงกวาราคาตลาดถึง 4,000 

บาท เปนผลใหรัฐบาลชุดปจจุบันเปลี่ยนนโยบายจากการรับจํานําไปเปนการประกันรายไดเกษตรกรแทน...ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเปาหมายการจัดทํายุทธศาสตรความมั่นคงของชาวนา และการเพาะปลูกขาว

ของประเทศไทย ในหัวขอ "ยุทธศาสตรการอุดหนุนขาวไทย : เพื่อชาวนา หรือ เพื่อใคร" ที่มีนายสมพล เกียรติ

ไพบูลย ประธานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําหนาที่เปนประธาน และจัดใหมีข้ึนโดยผูเขาอบรมหลักสูตร

ผูบริหารระดับสูงดานการคา การพาณิชย และอุตสาหกรรม (Tepcot) รุนที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วานนี้ 

(21 มิ.ย.) นั้น ผูส่ือขาวซึ่งรวมสังเกตการณดวย รายงานวา นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล รองเลขาธิการหอการคา 

ไทย ทําหนาที่ผูดําเนินรายการ ไดขอใหผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ที

ดีอารไอ) สมาคมผูสงออกขาวไทย สมาคมโรงสีขาวไทย สมาคมชาวนาไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของหาขอสรุป

ใหแกภาครัฐวา   ควรใหการอุดหนุนชาวนารูปแบบใด   จึงจะไดประโยชนสูงสุด นโยบายประกันรายไดชาวนากับ

การรับจํานําขาว อยางไหนดีกวากัน   และถึงมือชาวนามากกวา   ขณะที่การสรางความสามารถในการแขงขันและ

รายไดแกเกษตรกรในระยะยาว ควรดําเนินการภายใตแนวคิดการลดจํานวนชาวนาไทย หรือลดพื้นที่เพาะปลูกขาว

ลง เพื่อใหราคาขาวสูงขึ้น และยืนราคาไดอยางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ไดขอสรุปใน 3-4 ประเด็น คือ รัฐควรให

งบประมาณอุดหนุนชาวนาอยางเปนระบบ แทนการบิดเบือนกลไกการตลาด โดยการทําใหราคาขาวสูงกวาที่ควร

จะเปน เชน การรับจํานําขาวในป 2547 รัฐบาลกําหนดราคารับจํานําสูงกวาราคาตลาดถึง 4,000 บาท เปนผลให

รัฐบาลชุดปจจุบันเปลี่ยนนโยบายจากการรับจํานําไปเปนการประกันรายไดเกษตรกรแทน   โดยสรุปแมจะพูดถึง

การคิดคํานวนราคาอางอิง   ที่จะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น แตวงสัมมนาตอบรับระบบ

ประกันรายไดวา   ประโยชนตกถึงมือชาวนามากกวาการรับจํานํา ซึ่งผลการสํารวจของทีดีอารไอ ระบุวา ชาวนาได

ประโยชนจากการรับจํานําเพียง 36.8% สวนที่เหลืออีกมากกวา 60% ตกอยูในมือคนอื่น ซึ่งหมายถึงนักการเมือง 

ดร.นิพนธ พัวพงศกร ประธานทีดีอารไอ ระบุวา   ถึงเวลาแลวที่สังคมไทยจะรวมกันลอมกรอบนักการเมืองดวยการ

ลดอํานาจพวกเขา ไมใหยุงเกี่ยวกับนโยบายขาว   "อยาเอานักการเมืองมายุงกับการแทรกแซงราคาขาว เพราะไม

มีวันจะทําใหราคาขาวดีข้ึนได ส่ิงที่ทําได คือ ประกันรายไดใหแกเกษตรกรเทานั้น และจัดระบบการประกันรายได

อยางถูกวิธี เพื่อไมใหงบประมาณรัฐร่ัวไหลไปสูผูที่ไมไดเปนเกษตรกร หรือมีพื้นที่เพาะปลูกจริง" นอกจากนี้ 

สมาคมผูสงออกขาวไทยมีขอเสนอปรับชองโหวของการแขงขันขาวไทยในตลาดโลกวา   ระยะยาว   หากลดพื้นที่

ปลูกขาวลงครึ่งหนึ่งของปจจุบัน   ราคาขาวจะสูงขึ้นไดทันที ดานนายสมพล เกียรติไพบูลย ประธานตลาด

หลักทรัพยฯ  และอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย  กลาววา มีการพูดเรื่องขาว  และปญหาที่เกิดขึ้นเปนรอยๆครั้ง 

ตลอดอายุราชการ  45  ป แตไมมีอะไรแตกตางไปจากขอถกเถียงเดิมๆ ที่วาใครไดประโยชนจากนโยบายรัฐ

มากกวากัน ระหวางชาวนา โรงสี และผูสงออก แมวันนี้จะมีเร่ืองใหมเขามาบีบวา จะเอาระบบจํานํากลับมา

ดี  หรือคงการประกันรายไดตอไป  แตทายสุดทุกฝายยังย่ําอยูกับที่  และวนอยูกับปญหาเดิมๆ  "เวลาเราพิจารณา



ปญหา  เราควรมองตนเหตุของปญหา  เร่ิมต้ังแตการผลิตจนถึงการบริโภค   หนาที่ของหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ  กระทั่งถึงวิธีขายขาวไปตางประเทศ  เพื่อใหเกิดการบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลจริงๆ" นาย

สมพลกลาวถึงสิ่งแรกที่ตองทําคือ จะชวยใหชาวนาพนจากความยากจนอยางไร   ซึ่งการจะพนความยากจน

ได  ไมใชเอาราคาขาวเปนตัวกําหนด หาไมแลว 500 ปก็ยังแกไมได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราช

ดํารัสเร่ืองการเกษตรแบบผสมผสาน นี่เปนทางหนึ่งที่ทําใหชาวนามีรายไดเพิ่มข้ึน   ไมใชแครายไดจากการปลูก

ขาวอยางเดียว  "ประเด็นตอมาคือการสรางประสิทธิภาพในการผลิต กี่ปมาแลวที่ไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญ 

แตกลับมีผลผลิตตอไรตํ่าที่สุดเพียง  300-400  กก.ตอไร ขณะที่เวียดนาม 700-800 กก.ตอไร และสหรัฐฯ มากกวา 

1,000 กก.ตอไร เรายังมีปญหาคุณภาพดวย ถาแกปญหาดิน ระบบน้ําและการชลประทาน ปุย ปจจัยการผลิต 

รวมถึงพันธุขาวได เราก็จะพูดเรื่องราคาเปนลําดับตอไปไดไมยาก" นายสมพลพูดถึงปริมาณผลผลิตที่สูงกวาความ

ตองการบริโภคภายในประเทศ  ซึ่งเปนจุดออนที่ทําใหราคาขาว  และสินคาเกษตรไทยออนไหวงาย  โดยราคา

สินคาต่ําเมื่อตนฤดู  แตจะสูงขึ้นชวงปลายฤดูวา  ส่ิงที่ตองทําระหวางทางจากตนฤดูถึงปลายฤดูเพื่อสราง

เสถียรภาพราคาขาวคือ การเก็บสตอก เมื่อราคาดี ก็นําออกขาย วิธีการนี้จึงออกมาในรูปของการรับจํานําขาวโดย

รัฐใหราคา 80% หากราคาดี เกษตรกรไถคืนได แตเมื่อกรณีนี้ถูกบิดเบือนไป รัฐบาลจึงใชนโยบายประกันรายได

แทน ฉะนั้น การประกันรายไดวันนี้ จึงไมใชการสรางเสถียรภาพของราคาอยางที่เขาใจกัน "ถาตองการสรางความ

ยั่งยืนแกเกษตรกร ตองดูเร่ืองการผลิตใหมีคุณภาพ และไดผลผลิตตอไรสูง อยามุงแตจะขายอยางเดียว ที่สําคัญ

ตองหยุดการคอรัปชันที่โกงกันตั้งแตชาวนา  โรงสี  ผูสงออก  นักการเมือง  และขาราชการใหได ตราบเทาที่ยังทํา

ตรงนี้ไมได เราทั้งหมดยังคงอยูในวังวนเดิมๆ ซึ่งเปนวังวนของความยากจนในหมูชาวนาอยูวันยันค่ํา" นายสมพล

กลาวในที่สุด. 
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